

บทที่ ๕

ปัญหาในการควบคุมคนต่างด้าวและทางแก้ไข

การควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องการควบคุม หรือจำกัดจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองแต่ละสัญชาติ ให้เข้าทางถิ่นที่อนุญาตในประเทศไทยโดยเด็ดขาดครั้งไม่จำกัดจำนวนคนต่างด้าว จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๔๐ เริ่มกำหนดจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยกำหนดจำนวนคนเข้าเมืองไว้ และต่อมาเมื่อเลิกใช้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ใช้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๔๓ แทน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๔๔๔ เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ รวมถึงได้วางกฎเกณฑ์สำหรับใช้ควบคุมการมีถิ่นที่อยู่ไว้บางส่วน ฝึกอบรมออกตาม พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว ๔ ฉบับ ตลอดจนกำหนดพฤติการณ์และฐานความผิดที่อาจจะทำให้คนต่างด้าวต้องถูกเนรเทศไว้อย่างกว้างขวาง แต่ปรากฏว่าคนต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ ก็ยังมีเข้ามาทางถิ่นที่อนุญาตและตามตักสินอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ กับคนไทย และประเทศไทยหลายประการ

ก. ปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคนต่างด้าวเข้ามาประกอบการค้าและธุรกิจ เช่น การส่งสินค้าออก ส่งสินค้าเข้า ทั้งโรงสีข้าว การรองถนนอุตสาหกรรมในตู้ ๆ และใหม่ ๆ นี้เอง และสามารถควบคุมการค้าธุรกิจต่าง ๆ ไว้ในมือ ของคนสัญชาติไทยจึงถูกคนต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ มี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และชาติยุโรปอยู่ไว้มือ ในรูปบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าขาย ฯลฯ นอกจากนั้นราคาสินค้าหรือผลผลิตทางเกษตรของไทย ตั้งแต่ข้าวโพก ป่อ น้ำตาล ฯลฯ ก็ถูกคนต่างด้าวเป็นผู้กำหนด เมื่อการเป็นเช่นนี้คนต่างด้าวเหล่านี้จึงสามารถควบคุมเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้มือได้อย่างเด็ดขาด ถึงควบคุมการเงิน การธนาคารของประเทศไทยไว้แทบทั้งหมดด้วย ยังผลให้ฐานะ เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศไทยส่วนรวมในภาวะที่อ่อนแอและล่อแหลมต่อการบ่อนทำลายโดยคนต่างด้าวได้ง่าย ดังนั้นก็เพราะคนต่างด้าวเหล่านี้ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ชาวยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ มุคผลเหล่านี้เขาไม่ประเทศของเขาเองอยู่แล้ว การเข้า

มาในประเทศไทยก็เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในประเทศไทย แล้วส่งเงินไปเก็บหรือสร้าง
หลักฐานไว้ในประเทศของตน ทั้งนี้ ไม่มีใครที่กองการจะห่มเทร่กับสมบัติที่ได้ไปประเทศ
ไทยแล้วลงทุนตั้งในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ แม้แก่คนจีนต่างคำวบ้างไม่สามารถส่งเงินกลับ
ประเทศ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการเมือง เนื่องจากประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
กับจีนคอมมิวนิสต์ แก่ชาวจีนเหล่านี้ก็นำเงินไปลงทุนในประเทศจีนได้วันบ้าง ส่งกงบาง
สิ่งกลับไปบ้าง เพื่อว่าหากจำเป็นหรือถูกเนรเทศก็จะไปอาศัยในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ลงทุนไว้ เป็นต้น

ส่วนคนสัญชาติจีนเซีย ญี่ปุ่น และชาวยุโรป ซึ่งมีประเทศไทยของตน และมีได้มีเนก
การทางการเมืองภายใน ก็ส่งเงินไปเก็บหรือลงทุนในประเทศของตนด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งสิ้น
ประเทศไทยจึงเป็นเพียงแหล่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของคนต่างคำวช่วยอาศัยการ เข้ามาท่านา
พาทินในประเทศไทย

การที่ประเทศไทยถูกคนต่างคำวควบคุมเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การค้า
ต่าง ๆ โดยคนต่างคำวที่เข้มาพาทินโดยเสรีมีละ ๒๐๐ คนคือไปไม่ได้ว่ามีได้คำวบ้างว่าประเทศ
ของคนต่างคำวบางสัญชาติเขาเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าประเทศและประกอบกิจการอย่าง
กว้างขวางเช่นของประเทศไทยหรือไม่ เช่น ประเทศสหภาพมา กฎหมายคนเขาเมืองอยู่
ในหลัก Prohibition of all Immigration คือห้ามคนต่างคำวเขา
ไปพ่านพาทินในประเทศไทย เช่นแต่ไปธุรกิจชั่วคราวระยะสั้น แต่ ส.ร.บ.คนเข้าเมืองไทยก็
มีได้ก็กั้นแต่อย่างใด โดยไม่ได้ในหลักต่างตอบแทนกัน (Reciprocity) เทย
การควบคุมคนต่างคำวที่ใช้วิธีการกั้นกล่าวในประเทศไทยจึงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
สืบมาและนำวิคมาทในปัจจุบัน

๒. ปัญหาทางการเมือง เกิดจากการที่คนต่างชาตินิยมต่าง ๆ เข้ามาร่วมค้าขายกันเป็นจำนวนมากมายังแก่ต้นจนกระทั่งปัจจุบัน โดยอาศัย ท.ร.บ.คนเข้าเมืองนั้น เมื่อคนต่างชาตินิยมต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมค้าขายกันอยู่ในประเทศไทยโดยมาก ก็ย่อมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมควบคุมดูแลประโยชน์และผลประโยชน์แก่ประเทศ ตลอดจนดูแลว่าคนของเขาได้รับการปฏิบัติโดยเป็นธรรมตามสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศของประเทศนั้น เช่น สัญญาว่าด้วยการค้า การเดินเรือ การอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยทำไว้กับประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน (สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งจีนเป็น ๑ ใน ๕ มหาอำนาจขณะสงคราม) เป็นต้น การที่คนต่างชาตินิยมเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก ๆ ถ้ามีปัญหาการขัดแย้งกันทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศของคนต่างชาตินิยมที่เข้ามาร่วมค้าขายกันเหล่านั้นก็ย่อมจะไม่พอใจ และกระทำทุกวิถีทางที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศของตน แต่เสียประโยชน์ของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสร็จลงสงครามที่ประเทศไทยตกอยู่ในฐานะคล้ายกับผู้แพ้สงครามทำให้คนต่างชาตินิยมต่างชาตินิยมโดยเฉพาะแหล่งที่อยู่ของคนต่างชาตินิยมจีนเหล่านั้น เช่น เขาวงกต เจริญรุ่งเรือง ราชวงศ์ คนต่างชาตินิยมเหล่านั้นก็ปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เพราะถือว่าประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศ ๑ ใน ๕ มหาอำนาจ มีสหรัฐอเมริกามาช่วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน เป็นฝ่ายชนะสงครามครั้งนั้นด้วย ได้จึงแลคนไทยแม้คนต่างชาตินิยมที่ไปตรวจในย่านนั้นก็ถูกข่มเหงรังแก เป็นต้น นี่คือนโยบายทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะเกิดขึ้นได้อีกเสมอ

๓. ปัญหาทางสังคม เมื่อคนต่างชาตินิยมเข้ามาอาศัยในประเทศไทยมาก เพราะผลของการอนุญาตตาม ท.ร.บ.คนเข้าเมืองนั้น เมื่อมีคนต่างชาตินิยมเข้ามาประกอบอาชีพ เช่น การค้า อุตสาหกรรม และอื่น ๆ มาตั้งรกรากก็ย่อมจะตั้งเป็นชุมชน หรือสมาคมของพวกของตนขึ้น เช่น คนญี่ปุ่นตั้งสมาคมญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาคตั้งสมาคมสหรัฐ จีนตั้งสมาคมพาณิชย์จีน เพื่อผลประโยชน์ระหว่างชนชาติกันเอง ปรึกษาหารือกำหนดราคาสินค้า ตลอดจนกำหนดราคาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพค น้ำตาล และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น โดยกำหนดราคาขายใจชอบทำให้คนไทยเสียเปรียบ เป็นต้น เมื่อคนต่างชาตินิยมต่าง ๆ มาอยู่กันจำนวนมาก ๆ

ที่ย่อมทั้งสมาคมและตั้งสโมสรของพวกตนโดยเฉพาะตั้งกล่าวแล้ว การสังคมนั้นจึงเป็นปัญหา เพราะในการสมาคมในระหว่างคนต่างต่างพวกเดียวกันนั้น ย่อมจะผูกและทำเพื่อประโยชน์แก่พวกของตนเท่านั้น หากได้คำนึงถึงผลประโยชน์แก่คนไทยหรือประเทศใดด้วยไม่

เช่นการขายสินค้าต่าง ๆ ในแก่กับระหว่างคนจีนด้วยกันนั้น ถูกกว่าการขายราคาสินค้าชนิดเดียวกันให้แก่คนไทยเป็นคน โดยที่ผู้ซื้อที่เป็นจีนมีได้จากราคาที่จะได้รับการลดราคาให้แก่คนจีนดังนี้ เป็นต้น จึงเกิดชาตินิยมของคนต่างต่างในประเทศไทยขึ้นเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น เมื่อชาวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยก็มีกักตุนโรงงานญี่ปุ่น รับประทานอาหารญี่ปุ่น หองเที่ยวช่วยสำนักงานของเที่ยวญี่ปุ่นที่สร้างขึ้น เป็นต้น พฤติการณ์ทางสังคมของคนต่างต่างมีอยู่ดังกล่าวแล้วจึงทำให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นในประเทศไทย และคราบโคคนต่างต่างเหล่านี้จึงเป็นชนต่างต่าง และแยกสังคมกันกับคนไทยอย่างปัจจุบันนี้ ก็ที่ย่อมจะทำให้เกิดความไม่พอใจระหว่างคนต่างต่างกับคนไทยอยู่เรื่อยไป

ง. ทางแก้ปัญหา

เมื่อการควบคุมคนต่างต่างในประเทศไทยเกิดปัญหาขึ้นตามที่ได้อธิบายมาแล้ว จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้เกี่ยวกับคนต่างต่างในประเทศไทย และปัญหาเกี่ยวกับคนต่างต่างที่จะคงแก้ไขโดยวิธีความดีคือ รัฐบาลเกี่ยวกับคนต่างต่างชาวจีนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้คนต่างต่างเกิดเป็นภัยแก่ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางสังคม ตลอดจนจะเป็นเหตุให้การกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศไทยที่เกิดจากการกระทำของคนต่างต่างที่มารอาศัยในประเทศไทย จากเหตุผลฐานที่ปรากฏนี้ตั้งแต่ปี ๒๔๔๔ รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนนโยบายชาตินิยมซึ่งกีดกันและแบ่งแยกจีนออกไปจากสังคมไทย มาเป็นนโยบายที่มุ่งหมายเปิดโอกาสให้จีนเป็นไทยโดยสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จาก การออกกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับในปัจจุบันรัฐบาลยังคงดำเนินนโยบายตามวิธีทางที่ได้อธิบายมาแล้ว แต่เพียงควบในระหว่างที่ผ่านมานี้สถานการณ์ทางการเมืองและการทหารในอาณาบริเวณรอบ ๆ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทำให้ประเทศไทยต้องเอาใจใส่

และไว้แรงพิจารณาว่างานนโยบายในเรื่องคนจีนและลูกหลานจีนในหรือบนคอมและมีประสิทธิภาพ
บ่งชี้ จึงควรกำหนดนโยบายเป็นขั้น ๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนต่างศาชาสัญชาติจีนใน
ประเทศไทย ดังนี้

นโยบายที่อาจเลือกปฏิบัติได้

รัฐบาลอาจจะเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทยได้หลายอย่าง แล้วแต่จุด
มุ่งหมายและผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งพอสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้สามประการ คือ

ก. นโยบายชาตินิยมอย่างเต็มที่ โดยทำการรื้อถอนและขับบังคับคนต่างศา
ชาจีนในทุกคามเพื่อจำกัดสิทธิพลชาวจีนออกไปจากวงกวร เศรษฐกิจสังคม และการเมืองใน
ประเทศไทยออกไปให้หมดสิ้น รวมทั้งพยายามลดจำนวนคนจีนในประเทศไทยลงโดยเร็ว
มาตรการที่อาจจะกระทำได้นี้ตัวอย่าง เช่น

(๑) ออกกฎหมายที่ติดกับการประกอบอาชีพและจำกัดสิทธิทาง ๆ ของคนจีน
ให้เหลืออันที่สุก

(๒) แบ่งเขตที่อยู่อาศัยและจำกัดเขตเข้ามาหาถิ่นโดยบังคับให้โยกย้ายไป
คามที่รัฐบาลจะเห็นสมควร

(๓) เลิกโรงเรียนจีนและห้ามการที่เษาภาษาจีนโดยเด็ดขาดทันที

(๔) ห้ามการปฏิบัติคามประเพณีจีนในที่สาธารณะทุกอบาง

(๕) ให้เลิกใช้ป้ายห้างร้าน ป้ายโฆษณาและหนังสือตีคดีภาษาจีนทั้งสิ้น

(๖) ให้เลิกสมาคมจีนต่าง ๆ และสื่อมวลชนภาษาจีนทั้งหลายโดยสิ้นเชิง

(๗) ห้ามคนจีนทำการค้าส่ง

(๘) พิจารณากำโศพระราชบัญญัติสัญชาติให้เหมาะสมบ่งชี้

(๙) พยายามหาทางส่งคนจีนกลับประเทศจีนหรือระบายนอกไปนอกรประเทศ

ในโอกาสแรกที่จะทำได้

ข. ปล่อยให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ทุกอย่าง ๆ ก็คือปล่อยให้ ความยุติธรรม กล่าวคือ รัฐบาลไม่ต้องให้ความเอาใจใส่กับเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นปัญหา สำคัญอันดับหนึ่งของชาติ จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย จุดมุ่งหมายหรือวางมาตรการ ใด ๆ เพิ่มเติมขึ้นอีก

ค. ค่าเงินบาทเปิดโอกาสให้คนจีนเปลี่ยนมาเป็นไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ โดยมีนโยบายระยะยาวที่ต่อเนื่องกันเพื่ออำนวยความสะดวกการกีดกันเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว และโดยเสรี ในขณะที่เกี่ยวกับกีดกันนโยบายระยะสั้นที่จะให้รับสัมปทานเฉพาะหน้าต่าง ๆ โดยคณะกรรมการธุรกรรมของจีนคอมมิวนิสต์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปของการบ่อนทำลายและ สงครามโคจีน

สิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อค่าเงินตามนโยบายกีดกันเงินดังกล่าวมานี้มีเรื่องนโยบาย การศึกษาของลูกจีนรุ่นใหม่เป็นหัวใจสำคัญ พร้อมกับจะต้องวางนโยบายในด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้อง แบ่งออกเป็นนโยบายระยะสั้นและระยะยาวดังจะ ได้กล่าวต่อไปนี้

ค. (๑) นโยบายระยะสั้น

๑. วางมาตรการป้องกันถาวรบ่อนทำลายของจีนคอมมิวนิสต์ในหมู่คนจีน และลูกจีนทั้งในด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการทหารให้โดยสมัครใจ

๒. จัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งจีนและไทย เพื่อประชาชน จะได้สนใจไม่หันไปเข้ากับศัตรู เพราะความเกรงกลัวว่าจะถูกทำลาย

๓. รัฐบาลจะต้องแสดงให้ประชาชนทุกคนเข้าใจโดยถ่องแท้ว่ารัฐบาล จะถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมและให้ความยุติธรรมแก่คนจีนต่างศาสนาและคนโดยเชื้อสายจีนทุกคน คราวใดที่มีความจริงกับก็คือประเทศไทย ไม่เอาใจออกห่างไปยึดไม่ช่วยเหลือแก่ศัตรูของ ชาติ แต่สำหรับผู้ที่ทำตนเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลจะไม่ให้ความปรานี จะดำเนินการปราบปราม และลงโทษโดยเด็ดขาดในฐานะเป็นผู้ทรยศ-ทำลายความมั่นคงของชาติ

๔. เพื่อสนับสนุนหลักการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จึงจำเป็นจะต้องออกกฎหมายปรามปรามการกระทำและการทำเนืองงานโต๋กินของคอมมิวนิสต์โดยกำหนดโทษอย่างหนักควรปรับปรุง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ให้รัดกุม และแก้ไขให้มีกระบวนการทางตุลาการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกฎหมายรวมทั้งจะต้องปรับปรุงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครองและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่มีความสามารถและเชื่อถือได้สูงขึ้น

๕. ในด้านคนต่างด้าวจีนที่ขอเข้าเมือง ควรลดจำนวนลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ให้น้อยกว่า ๒๐๐ คน หรือห้ามเข้าเลยชั่วระยะหนึ่ง นอกกรณีพิเศษบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องให้เท่ากับโควตาของประเทศอื่น เพราะจีนมีมากอยู่แล้วในประเทศไทย เรื่องนี้ฟิลิปปินส์เคยปฏิบัติมาแล้วในอดีต คือลดโควตาจีนเข้าเมืองเหลือ ๕๐ คน โดยให้โควตาแก่ชาติอื่น ๒๐๐ คน) นอกจากนั้น ควรกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้รัดกุมทั้งในด้านทรัพย์สิน อาชีพ ความชำนาญ ส่วนการทะเบียนคนต่างด้าวก็ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวน ความเคลื่อนไหว และการออกบัตรประจำตัวมากยิ่งขึ้น

๖. ควรขึ้นป้องกันการค้าลอบเข้าเมืองและการหลบเลี่ยงเข้าเมืองประเภทชั่วคราว ทั้งทางบกและทางทะเล

๗. สนับสนุนให้จีนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แปลงชาติเป็นไทย แต่ต้องระมัดระวังทั้งในด้านประวัติและความมั่งคั่ง

๘. พยายามสนับสนุนคนจีนและลูกจีนที่ทำความดีต่อหมู่คณะและสังคมไทยให้ได้รับการยกย่องเพื่อเป็นการผูกพันจิตใจให้ใกล้ชิดและภักดีต่อประเทศไทย

๘. สนับสนุนให้ลูกจีน เปลี่ยนมาใช้ชื่อและสกุลไทย

๑๐. ความคุ้มครองมวลชนและสมาคมจีนต่าง ๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่เป็นเครื่องมือปฏิบัติการ เป็นอันตรายต่อประเทศไทย และความพยายามให้ลดจำนวนและขอบเขตเป็นลำดับจนหมดสิ้น

๑๑. ให้สิทธิและหน้าที่แก่ลูกจีนที่มีสัญชาติไทย ให้คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับคนไทย

๑๒. ปฏิบัติแก่จีนที่ถือ ๒ สัญชาติ เหมือนคนต่างกัว คือจำสิทธิให้มาก เพื่อผลักดันให้หันมาถือสัญชาติไทยอย่างเต็มที่

๑๓. รมักระวังในการรับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งและสถานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับความลับและความมั่นคงของชาติ

๑๔. ให้ปรับปรุงกฎหมาย ศักดิ์ฐานะ สัญชาติ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย

ค. (๒) นโยบายระยะยาว

มหาดไทยเปลี่ยนจิตใจมรดกลูกจีนในประเทศไทยให้กลายมาเป็นคนไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยวิธีการที่ระมัดระวังและนุ่มนวล วิธีการเช่นว่านี้ต้องให้คนจีนในประเทศไทยเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลด้วย เพื่อมิให้เกิดความระแวงสงสัย หรือเข้าใจผิดว่ารัฐบาลพยายามบีบบังคับด้วยการวางมาตรการต่าง ๆ ขึ้น หนทางที่จะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายระยะยาวนี้ได้แก่เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) จำกัดหรือยกเลิกการไปศึกษาจีนและสอนภาษาจีน

(๒) ลดจำนวนและประเภทสมาคมจีนลง ให้เหลืออันน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด ไม่สนับสนุนการขอตั้งใหม่ ความคุ้มครองสิทธิของกิจกรรมของสมาคมเหล่านี้ให้รัดกุม

(๓) ไม่ส่งเสริมการประกอบพิธีกรรมและการฉลองแบบจีน

(๔) ปรับปรุงบริการทางสังคมต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องสิทธิและหลักประกันความปลอดภัย เพื่อเป็นเครื่องทำให้ชาวจีนและเชื้อสายจีนมั่นใจได้ว่าตนจะได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองโดยเสมอภาคกับคนไทยโดยตลอดไป โดยไม่จำเป็นต้องมีสมาคมจีนต่าง ๆ ครอบงำคุ้มครองกันและ เป็นปากเสียงแทนตน

(๕) พบขามในคนจีนเข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในหมู่คนไทยมาก ๆ และโคบีวีก็กลับกับพบขามในคนไทยกลุ่มใหญ่ ๆ เข้าไปอยู่อาศัยในหมู่คนจีน ซึ่งเขาจะทำไถ่ได้ง่ายกว่าจุดประสงค์ก็เพื่อให้มีการผสมกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยลาวมาแล้ว โดยการค้าขายระหว่างเชื้อชาติ โดยการเล่นแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยการมีโอกาสได้ภาษาไทยมากขึ้น และ าคา ทั้งนี้เพราะมีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าคนจีนจะเล่นแบบไทยมากกว่าคนไทยจะไปเล่นแบบจีน วิจัยอยู่ที่อุปนิสัยใจคอกัน โดยการค้าขายที่รัฐบาลชักชวนและให้ความช่วยเหลือในการโยกย้ายเข้าไปอยู่ในท่าเล็ที่มีโอกาสทำมาหากินได้ดีกว่า เป็นต้น

(๖) ส่งเสริมการสมรสระหว่างชาวไทยกับหญิงจีน ไทยวีซีเจียบ ๆ และไม่กีดกันการสมรสระหว่างชาวจีนกับหญิงไทย

(๗) พิจารณานโยบายคุมกำเนิดในครอบครัว เพราะปัญหาสำคัญอยู่ที่ชาวจีนจะยอมควบคุมความหรือไม่ ถ้าการควบคุมมิได้เป็นไปในอัตราส่วนหนึ่งที่เหมาะสมระหว่างคนไทยกับจีนแล้ว จะทำให้อัตราส่วนต่อเมืองระหว่างคนสองเชื้อชาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นอันตรายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ข้อเท็จจริงในปัจจุบันก็ปรากฏอยู่แล้วว่า ครอบครัวจีนมีลูกมากกว่าครอบครัวไทย

(๘) ป้องกันมิให้สถานทูตหรือผู้แทนรัฐบาลจีนเข้ามาอิทธิพลเหนือกลุ่มคนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเมืองและด้านการเศรษฐกิจ หรือทำการเผยแพร่ลัทธิชาตินิยมจีน

(๙) ในปัจจุบันฐานะทางเศรษฐกิจของคนจีนส่วนใหญ่สูงกว่าคนไทย รัฐบาลจึงควรเข้าแก้ไขความแตกต่างนี้ โดยการหาวิธีขจัดอุปสรรคในทางการค้าและการอุตสาหกรรมของคนไทยให้สูงขึ้นทัดเทียมกับคนต่างศา กล่าวคือ รัฐบาลควรส่งเสริมให้คนไทยให้สามารถประกอบอาชีพและวิสาหกิจทัดเทียมคนต่างศาในมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าส่ง ค้าปลีก และป้องกันการกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นอันองคนไทยชานคนไทยกันเอง เช่น การที่คนไทยบางคนใช้อำนาจหน้าที่อำนาจประโยชน์ให้แก่ชาวจีน หรือเป็นตัวแทนแสวงหาประโยชน์ให้แก่ชาวจีน โดยการชักชวนคนไทยออกไป เพราะคนไทยมีอำนาจเงินน้อยกว่า ข้อสำคัญคือหากรัฐบาลยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างนับถือควรสนับสนุนให้คนไทยที่ค้าการค้าอยู่แล้วได้มีโอกาสขยายกิจการ รมโดยสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าขายแร่ ซึ่งส่วนมากเป็นคนไทยที่

บางคน ประกอบอาชีพค้าขายกับไทยสุจริต แต่ยึดมั่นเงินทองที่จะไปลงทุนกับชาวจีนในการ
เช่าบ้านวางท่าการค้า ก็ควรจะได้รับการพิจารณาอย่างลุ่มลึกและประณีตบ้างตามสมควรแก่กรณี

อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็คือ เรื่องการไล่ที่เพื่อปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรมหรือเพื่อที่ท่าประ โยชนใหม่มากขึ้นซึ่งกำลังกระทำกันอยู่อย่างกว้างขวางในพระนครและ
จังหวัดใหญ่ ๆ ในขณะนี้ มักจะ เป็นการ เปิดโอกาสให้คนจีนที่มั่งคั่ง เข้าไปไล่ที่ท่ามาหาที่ดินสร้าง
ความร่ำรวยมากขึ้นขึ้นไปเพียง เพราะประ โยชนของคนไทยที่เกี่ยวกับอยู่ในขณะที่คนไทยที่
บางคนต้องถูกกีดกันออกไป เรื่องนี้รัฐบาลอาจจะมีหนทางช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ หากให้การ
พิจารณาอย่างลุ่มลึกอย่างจริงจัง

(๑๐) พิจารณาแก้ไขเรื่องโรงเรียนจีน และการศึกษาของลูกจีนรุ่นใหม่เพื่อ
ให้บังเกิดผลเป็นการสนับสนุนนโยบายตีสิน เพราะ ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ๆ แล้วว่า นโยบาย
การศึกษาของลูกจีนรุ่นใหม่เป็นหัวใจของการแก้ปัญหาจีนที่เคียด จึงจะ ได้เสนอความเห็นไว้
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นใหม่อีกต่อไป
๒. โรงเรียนจีนใดกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับใดอันหนึ่ง ไม่ยอมให้
เปิดใหม่
๓. ควบคุมโรงเรียนจีนที่อยู่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔. เปิดโอกาสให้มีการสอนภาษาจีนในโรงเรียนไทยบางโรงเรียน
ตามความจำเป็น เว้นในระดับประถมศึกษา
๕. ชักชวนมิให้ตัวแทนของรัฐบาลต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือ
ควบคุมการศึกษาของโรงเรียน ต้องไม่ให้โรงเรียนเหล่านี้ปฏิบัติตาม
นงการของต่างประเทศ
๖. เก็บงวนกักขังทหารออกไปที่สถานนอกประเทศของลูกจีน และการกลับ
เข้ามาในประเทศ
๗. ปรับปรุงโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ของไทยให้มีจำนวน
เพียงพอ เพื่อคนต่างด้าวจะได้มีที่เรียนได้

๘. การปรับปรุงวิธีการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนจีนเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของตน

๘. ในขณะที่ยังอนุญาตให้มีโรงเรียนจีนต่อไปทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนพิเศษ สมควรที่จะถ่วงถ่วงในเรื่องต่าง ๆ เช่น

(ก) ให้คำนึงงานตามวิสัยทัศน์และระเบียบที่บังคับต่าง ๆ อย่างแท้จริง ยกเลิกสิทธิพิเศษ เช่น เรื่องตัวโม่งสอน หลักสูตร มาตรฐานความรู้ภาษาไทยของครูจีนให้เลิกชวาท แบบเรียนภาษาจีนจะต้องผลิตในประเทศไทย และเป็นแบบเรียนภาษา ไม่ใช่แบบเรียนที่ได้ในการอบรมจิตใจ ควรลดส่งโรงเรียนบางแห่งที่มีขนาดใหญ่ในส่วนกลางหลายโรงเรียน ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัยว่าจะยักไถ่หรือคดโกงในอิทธิพลของต่างประเทศ รวมทั้งโรงเรียนของพวกสอนศาสนาซึ่งอยู่ในอิทธิพลของชนต่างศาสนา และโรงเรียนในส่วนภูมิภาคบางโรงเรียนซึ่งมีขนาดใหญ่โครงการดี และมีนักเรียนนับเป็นจำนวนพัน ๆ เกินกว่าความจำเป็นของสภาพท้องถิ่นซึ่งอยู่ห่างไกลเช่นนี้

(ข) ไม่ควรปล่อยให้เอกชนหรือคณะบุคคลดำเนินการสอนภาษาจีนพิเศษในเวลาเย็นหรือค่ำ หากจำเป็นจะต้องจัดทำเพื่อประโยชน์ของการศึกษา รัฐบาลควรจัดทำเอง หรือมีเงินที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมดำเนินการโดยใกล้ชิด

(ค) จัดโรงเรียนผู้ใหญ่แบบไทยระดับต่าง ๆ ไว้ในบ้านชุมชนที่แพร่หลายและมีคุณภาพดี โดยให้มีหลักสูตรที่จะเป็นผลในทางอบรมจิตใจเป็นไทยด้วย เพื่อให้คนต่างศาตวามีโอกาสเข้ารับการศึกษอบรมจิตใจเป็นไทยด้วย เพื่อให้คนต่างศาตวามีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมให้มากที่สุด ส่วนโรงเรียนราษฎรควรควาจำแนกมากขึ้น เป็นที่นิยมของพวกที่ประกอบอาชีพในเว ลากกลางวันอย่างกว้างขวาง มิได้เอาใจใส่ในคานการอบรม การพูด การเขียน และการอ่านหนังสือ ทำให้มีโรงเรียนเหล่านี้ยังมีปะกอบ เพราะครูคนละอ่านภาษาไทยไม่ได้ แม้เมื่อเรียนจบชั้นสูง ๆ แล้ว จึงควรปรับปรุงหลักสูตรการสอน

และการอบรมของโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ยังเกิดขึ้นที่ค่อนข้างเร็วและประเทศ
อย่างจริงจัง

(ง) ควรส่งเสริมการเรียนภาษาไทยในขอบเขตที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
แต่ควรเร่งรัดส่งเสริมให้ลูกจีนรู้ภาษาไทยคือเข้าใจการได้ไวยากรณ์และเร็วที่สุด
เพราะความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาจีนควรจะหมดไปได้ในอนาคต เมื่อลูกจีนพูด
ภาษาไทยดีคือ ย่อมจะติดต่อกันได้ความทางภาษาไทยรวมถึงในวงการธุรกิจ
การค้า ทั้งนี้ เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอ้างว่า ภาษาไทยไม่เหมาะสำหรับ
ใช้ในการติดต่อการค้าขาย นอกจากเพราะเวลานี้คนทำการค้าส่วนใหญ่เป็นจีน
และคนเชื้อสายจีนยังรู้ภาษาจีนมาก และมีความรู้ภาษาไทยน้อย ประกอบกับยัง
ไม่มีความสามารถอย่างจริงจังที่จะให้มีการใช้ภาษาไทยให้แพร่หลายในวงการ
การค้าเท่านั้น นอกจากนี้ภาษาจีนยังมีขอบเขตรองสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่อง
พิถีพิถันใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะ
ให้มีการใช้ภาษาไทยกว้างขวางลงไป และจำกัดขอบเขตของภาษาจีนลงจริง
จังเพียงใด หรือไม่เท่านั้น ข้อสนับสนุนความเห็นข้างต้นประการหนึ่งก็คือ ความ
มุ่งหมายของรัฐบาลเขาเดโชทุกวันนี้ เกี่ยวกับปัญหาจีนในประเทศนั้น เพราะ
เหตุที่ได้ปลดปล่อย ละเลยให้ชาวจีนที่นั่นมีอิสระในการเรียนภาษาจีนอย่างกว้าง
ขวาง ทำให้ปัญหาเขาเดโชไปถึงชนบทชาวจีนมลายูเริ่มร้องไห้รัฐบาลประ
คาศใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการร่วมกับภาษาบาลีด้วย หลังจากที่จะเริ่มใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลเองยังแก้ไขไม่ได้เคยอยู่ในขณะนี้ เป็นกัน ส่วนความจำ
เป็นในการติดต่อกับจีนคอมมิวนิสต์ในอนาคตนั้น ก็อาจใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลาง หรือคนกลางเล็ก ๆ ที่ต้องการสัมพันธ์โดยตรงเท่าที่ควร ภาษาจีน
ก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะ
ต้องติดต่อกับจีนควบก็ควร จะมีความรู้ในภาษานั้นไว้ให้